

# ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๗๐๓๘ /ว ๓๓๘

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี  
๘๗/๓๒ หมู่ ๑ ถ.พระยาสุรจจา ต.เสม็ด  
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทุกอำเภอ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ  
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
๒. ปฏิทินการดำเนินงานสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา จำนวน ๑ ฉบับ  
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
๓. คู่มือการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ จำนวน ๑ ฉบับ  
เรียนรู้ของสถานศึกษา

ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้แต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของประธานและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องสิ้นสุดลง โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ มิได้มีบทบัญญัติใดที่กำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาที่แต่งตั้งไว้เดิมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี จึงได้ดำเนินการส่งประกาศของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา” เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน “คณะกรรมการสถานศึกษา” จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามประกาศแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

๒./...รวบรวม

๒. รวบรวมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสังกัดและจัดส่งสำเนาคำสั่งมายัง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี เพื่อเสนอต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ลงนามตามประกาศภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันที่แต่งตั้งประธานกรรมการและ กรรมการ

๓. ขอให้สถานศึกษาได้ศึกษารายละเอียดจาก คู่มือการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ QR.Code แนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิบูลล พรหมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

โทร ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๔๘/โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cbi\_nfedc@nfe.go.th



คู่มือการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการฯ